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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1  ประจ าปี  2563 

เมื่อ วันศุกร์ ท่ี 20  มีนาคม  พ.ศ.2563 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 

...................................................... 
ผู้มาประชุม 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายประภาส  ศิลปศร ประธานสภาอบต.หนองพันจันทร ์
2 นายชาญชล  ศรีนวลมาก รองประธานสภา อบต.ฯ 
3 นายขจิตร  บุญวัดช้าง สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 2 
4 นายสายฟ้า  คชสิทธ์ิ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 2 
5 นายรังสรรค์  แจ้งธรรมมา สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 3 
6 นายไพ  วารีอุดม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 4 
7 นายสกล  บญุธรรม สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 5 
8 นายประเสริฐ  จิตต์สกลุ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 5 
9 นายอิทธิพงษ์  ชรินรัตนกุล สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 6 

10 นายศุภชัย มีกุศล สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 6 
11 นายวิเชียร  ดอนจุ้ย สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 7 
12 นางย้อย  ทองมาก สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 7 
13 นางสาวปานรัตน์  ศรีบัวอ่่า สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 9 
14 นายหยุ่นสาม  กอเจริญสุข สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 10 
15 นายฉลอง  แซ่ล้อ สมาชิกสภา อบต.หมูท่ี่ 11 
16 นายอดุลย์  นิมิตรนิวัฒน ์ เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร ์

 
 
 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายทองเจือ  อุดร นายก อบต.หนองพันจันทร ์
2 นายอนุวัตร  โพบุญเรือง รองนายก อบต.หนองพันจันทร ์
3 นายทรงศักดิ์  เจริญสุข รองนายก อบต.หนองพันจันทร ์
4 นายชาญณรงค์  ฉวีหาญ เลขานุการสภา อบต.หนองพันจันทร ์
5 นายเฉลิมพงษ์  บุตรน้่าเพชร หัวหน้าส่านักปลัด ฯ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
-   3  คน 

1.นายอาคม ข่าพินวงษ์ สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ที่ 1 
2.นายบ่าเพญ็  ราชสิงโห สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ที่ 3 
3.นางสาวภาณิตา บ่ารุงสุข  สมาชิกสภา อบต.ฯ หมู่ที่ 8 
 
ผู้มาประชุม 16 คน 
ผู้ลาประชุม   3 คน 
ผู้ขาดประชุม   - คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม   5 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อได้เวลาอันสมควร  เลขานุการสภาฯได้ตรวจรายช่ือผู้มาประชุม  พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญ
ประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯได้ด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่   1  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ 1. ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์  ได้ขอเปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ่าปี 
2563  ต่อนายอ่าเภอบ้านคา  และนายอ่าเภอบ้านคาได้พิจารณาให้เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  
ประจ่าปี  2563  มีก่าหนด  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม  2563  
เป็นต้นไป  และประธานสภาฯได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนอง
พันจันทร์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ่าปี  2563  ในวันน้ี  

    2. การประชุมวันน้ีสมาชิกสภาฯ ลาการประชุม 3 คน   
    3. ในการประชุมนี้  ขอให้ผู้มาประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปิดเสียงมือถือ
    หรือเปิดเป็นระบบสั่นเพื่อให้เกียรติทีป่ระชุม    
ที่ประชุม   -รับทราบ 
     
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  : เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล

หนองพันจันทร ์ สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 2 ประจ่าปี  2563  เมื่อวันที่ 
24  กุมภาพันธ์  2563 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจทานบันทกึ
รายงานการประชุม  ว่าจะมีการแก้ไขประเด็นใดหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุม 

ที่ประชุม   : มีมตริับรอง  14  เสียง  ไม่รับรอง – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
                                                         (นายประภาส  ศิลปศร) 

ประธานสภาฯ : ขอประกาศใหทุ้กท่านทราบว่า  มติที่ประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ครั้งนี้    
มีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์  



 
 

3 
 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2 ประจ่าปี 2563 เมือ่วันที่  24  กุมภาพันธ์  
2563  โดยมีมต ิรับรอง  14  เสียง  ไม่รับรอง – เสียง  งดออกเสียง  1  เสยีง 
                                                         (นายประภาส  ศิลปศร) 

ที่ประชุม   : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องกระทู้ถาม   
    (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้  
    (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

ประธานสภาฯ 5.1  การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ขอเชิญเลขานุการชี้แจงข้อ
ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเกบ็รกัษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบบัที่ 2) 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561   
      ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปงีบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ปิด
บัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ่าปีไว้ร้อยละสบิห้าของทุกป ี
เพื่อเป็นทุนส่ารองเงินสะสม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใช้จ่ายเงินทุนส่ารอง
เงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี ้ 
 (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงนิสะสม ณ 
วันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน และ
ขออนุมัติผู้ว่าราชการจงัหวัด  
 (2) กรณีที่ปีใดองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมียอดเงินทุนส่ารองเงินสะสม
เกินร้อยละสิบห้า ของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีนั้น หากมีความจ่าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจน่าเงินทุนส่ารอง เงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่าย
ได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนมุัติจากสภาท้องถ่ิน  
      ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถ่ิน ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้กระท่าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ่านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการทีจ่ัดท่าเพื่อบ่าบดัความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร  ปกครอง
ส่วนท้องถ่ินหรือตามที่กฎหมายก่าหนด 
  (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 
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(3) ให้กันเงินสะสมส่ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสบิของงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีนั้นเพือ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานและกรณีทีม่ีสาธารณภัยเกิดข้ึน  

(4) เมื่อได้รบัอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องด่าเนินการ ก่อหนีผู้กพันให้เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาไมเ่กินหนึง่ปีถัดไป หาก
ไม่ด่าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก่าหนดใหก้ารใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายเงินสะสม โดยค่านึงถึงฐานะ
การเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว   

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ได้แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม 
1)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท.0808.4/ว7272 ด่วนที่สุด       

ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2560 

2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 5164 
ลงวันที่ 29  สิงหาคม 2562  เรื่อง  ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

1.ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติ  
ดังนี ้

  1.1  ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่น่าไปใช้ได้  ณ  ปัจจุบัน  โดยหักเงินสะสมส่ง
สมทบกองทุนสง่เสรมิกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท  แล้ว
น่าไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ด่าเนินการ หรือยังไม่ได้
เบิกจ่ายเพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือ  ณ  ปัจจุบันที่สามารถน่าไปใช้ได้ 

 1.2 ก่อนจะน่าเงินสะสมตามจ่านวนในข้อ 1.1 ไปใช้ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินกันเงินส่ารองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน 
และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึนตามความจ่าเป็น  โดยให้ค่านึงถึง
สถานะทางการเงินการคลัง 

2.ก่าหนดแนวทางด่าเนินการเพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน่าเงินสะสมไป
ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  ดังนี้ 

  2.1  โครงการหรือกิจการที่จะด่าเนินการต้องอยู่ในอ่านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการที่จัดท่าข้ึนเพื่อบ่าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2.2  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน่าเงินสะสมไปใช้จ่ายตามอ่านาจหน้าที่
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดยให้ความส่าคัญกับโครงการ  
ดังนี ้
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 2.2.1  ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน 
 2.2.2  ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 2.2.3  ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2.2.4  ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 2.2.5  ด้านการศึกษา 
3.การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อด่าเนินโครงการด้านโครงสรา้งพื้นฐาน การกีฬา หรือ

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินให้ความส่าคัญกับการใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบตามนโยบายของ
รัฐบาล 

4.  การจัดท่าโครงการที่จะต้องใช้แรงงาน ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเน้นการใช้แรงงานในท้องถ่ิน เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีแรงงานในท้องถ่ิน 
ก็อาจพิจารณาใช้แรงงานนอกเขตพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม 

ประธานสภา ฯ                       : ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์ช้ีแจง ในวาระท่ี  1  
เพื่อให้สมาชิกสภาฯ พิจารณารับหลักการหรือไม่รับหลักการ  ขอเชิญนายก
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์ 

นายก อบต.หนองพันจันทร ์ : เรียน ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอช้ีแจงรายละเอียดโครงการเพื่อประกอบการ
พิจารณาสภาองค์การบรหิารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์ ตั้งงบประมาณ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง จ่านวน  1  
โครงการ   เป็นเงิน  489,800.- บาท   

เนื่องจากปัจจุบันทางองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์ต้องรอ
รายรับงบประมาณประจ่าปี พ.ศ.2563  เพื่อน่ามาใช้บริหารและพัฒนาในพื้นที่  
แต่เนื่องจากต้องรองบประมาณดังกล่าว   จึงท่าให้การบริหารงานเป็นไปด้วย
ความล่าช้า  ประกอบกับปัญหาความต้องการจากการร้องเรียนของประชาชนให้
ด่าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน   จึงได้พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการเร่งด่วน
ในการบ่าบัดความเดือดร้อนของประชาชนและไม่อาจรองบประมาณที่จะได้รับ
จัดสรร หรือตามงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปี พ.ศ.2563 ได้ และมียอดเงิน
สะสมที่สามารถน่ามาด่าเนินการได้หลังจากส่ารองงบบุคลากร  ส่ารองจ่ายกรณี
ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเงินเดือน ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และส่ารองกรณีสาธารณภัย คงเหลือเงินสะสมที่น่าไปใช้จ่าย
ได้  ทั้งสิ้น  10,279,858.47  บาท   เพื่อให้ท้องถ่ินมีโอกาสการพัฒนาทีค่วรที่
จะได้รับและมีเงินสะสมคงเหลอืเพียงพอในการบริหารงานเพื่อมใิห้เกดิผลกระทบ
กับฐานะการคลังในระยะยาว  โดยให้ค่านึงประโยชน์ของประชาชนและองค์การ
บริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์ที่จะได้รับเป็นส่าคัญ  เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจ่ายเงินสะสม   ดังนั้น
จึงขอความเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภาองค์การบริหารส่วนต่าบล
หนองพันจันทร์  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
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    หลักการ 
    เพื่อให้แก้ไขปญัหาความเดือนร้อนให้กบัประชาชนในพื้นที่ 

 
เหตุผล  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ 4 พ.ศ.2561  
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการเร่งด่วนในการบ่าบัดความเดือ ดร้อนของ
ประชาชนและไม่รอจัดท่างบประมาณรายจ่ายประจ่าปี  พ.ศ.2563  ได้มี
รายละเอียดโครงการ ดังนี้   

1.โครงการขุดลอกล าห้วยสาธารณะ  หมู่ท่ี 4  บ้านหนองจอกบน
ขนาดกว้างเดิม  6 เมตร ยาว  650 เมตร  ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ขุดลอกใหม่ 
กว้าง 12 เมตร  ยาว 650 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อย
กว่า 14,300  ลบ.ม.  ตั้งไว้ 489,800.-บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกล่าห้วย
สาธารณะ  หมู่ที่ 4  บ้านหนองจอกบน  รายละเอียดตามแบบ ปร.4,ปร.5 และ
ตามแบบ อบต.หนองพันจันทร์ก่าหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ่านวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินสะสม ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ประธานสภาฯ : ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์  ได้ช้ีแจงรายละเอียด  มี
ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  ขอเชิญ 

นายอิทธิพงษ์  ชรินรัตนกุล : อยากให้มีการเสนอโครงการใหม่ดีกว่า 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 6) 

นายวิเชียร  ดอนจุ้ย : ขอสอบถามสมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4 ว่ามีความต้องการขุดลอกจริงหรือไม่ 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 7) 

นายไพ  วารีอุดม : ข้อเท็จจริง คือ ในหมู่ที่ 4 ต้องการท่าถนนคอนกรีต แต่ด้วยงบประมาณไม่ 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 4) เพียงพอ  จึงได้ประชุมในหมู่เพื่อเป็นการหาข้อสรุปอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการ

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  จึงขอขุดลอกในหมู่ที่ 4  มีประชากรที่ได้หรับประโยชน์  
จ่านวน 25 ครัวเรือน 

นายสกล  บุญธรรม : 8  ปี ที่ผ่านมา เรายังไม่เคยสร้างแท้งค์เก็บน้่าเลย เพราะเวลาไฟฟ้าดับกว่าน่้า 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 5) จะมาใช้เวลา 2 วัน ฉะนั้น เราควรแก้ไขปัญหาน้ีก่อนดีไหม 

นายชาญณรงค์  ฉวีหาญ : คณะบริหารได้มีการออกส่ารวจแล้ว และได้ผ่านการประชุมกันมาหลายรอบ 
(เลขานุการนายก อบต.)  โดยที่ประชุมได้มีมติกันแล้ว เพราะหมู่ที่  6 ไม่สามารถด่าเนินการได้ เนื่องจาก

ติดปัญหาเรื่องที่ดิน  งบประมาณจึงต้องไปท่าหมู่อื่นแทน 
นายชาญชล  ศรีนวลมาก : ขอให้เข้าวาระเรื่องจ่ายขาดเงินสะสม อยากให้มีการหารือในเรื่องนี้ก่อน 
(รองประธานสภาฯ) 
 



 
 

7 
 

นายฉลอง  แซ่ล้อ : ตอนนี้ความเดือดร้อนมันเยอะทั้งต่าบล อยากให้ท่างบประมาณว่าให้น่างบนี้ไป 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 11) ท่าแท้งค์น้่าบนอ่างเก็บน้่าห้วยมะหาดดีกว่า 
ประธานสภาฯ : ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต่าบลได้เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาด

เงินสะสมให้กับสมาชิกสภาฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น  จึงขอมติที่ประชุม  รับ
หลักการหรือไม่รับหลักการ  ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม : มีมติรับหลักการ  14  เสียง  ไม่รับหลักการ-เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง 
   (มีมติรับหลกัการ  เวลา  10.00 น.)          (นายประภาส  ศิลปศร) 

ประธานสภาฯ : ต่อไปเป็นการขอมตเิห็นชอบการอนมุัติจ่ายขาดเงินสะสม  

ที่ประชุม : - อนุมัติ  12  เสียง   - ไม่อนุมัติ - เสียง   
  - งดออกเสียง 3 เสียง 

    1.นายประภาส  ศิลปศร  ประธานสภาฯ 
  2.นายสกล  บุญธรรม สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่5 
  3.นายฉลอง  แซ่ลอ้ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี่ 11 
 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ : ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะเสนออีกหรือไม่  ขอเชิญ 

เลขานุการสภาฯ : ขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสาเหตุที่น้่าไม่ไหล  เพราะผู้รับเหมาได้ท่าท่อน้่าแตก ท่า
ให้น้่าหมดแท้งค์ทั้ง 18 ลูก  แล้วได้ท่าการวางไลน์ที่หมู่ 11 ใหม่ ปัญหาคือน้่า
แห้งต้องใช้เวลาปั๊มแต่ท่อระเบิดตอนกลางคืน แต่ได้มีการเข้าแก้ไขมาตลอดอย่าง
ต่อเนื่อง 

นายหยุ่นสาม  กอเจริญสุข : มีประชาชนจ่านวน 4 ครัวเรือน ขอขยายเขตประปาระยะทางประมาณ 700 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 10)  เมตร 

นายสายฟ้า  คชสิทธ์ิ : ซอยบ้านผู้ช่วยหมีขอเนินลูกระนาดเพื่อลดความเร็วของรถเป็นการลดอุบัติเหตุ 
(สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 2) 

ประธานสภาฯ : มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมกับที่ประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  
ประจ่าปี  2563 

เลิกประชุมเวลา  10.50  น. 
  

(ลงช่ือ)     อดุลย์  นิมิตรนิวัฒน์  ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
        (นายอดุลย์  นิมิตรนิวัฒน์) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
                                              (ลงช่ือ)  ฉลอง  แซ่ล้อ         ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นายฉลอง  แซ่ล้อ ) 
                                             คณะกรรมการสามญัตรวจรายงานการประชุม 
 

    (ลงช่ือ)       อาคม  ข่าพินวงษ์     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      ( นายอาคม  ข่าพินวงษ์ ) 
                                            คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 

   (ลงช่ือ)   ไพ  วารีอุดม         ผู้ตรวจบันทกึรายงานการประชุม 
         ( นายไพ  วารีอุดม ) 
                                            คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 สภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 /2563    ประธานสภา 
อบต.หนองพันจันทร ์ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 
 
 
 

        (ลงช่ือ)       ประภาส  ศิลปศร 
       (นายประภาส  ศิลปศร) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร ์
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.หนองพันจันทร์ได้ท าการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
                                              (ลงช่ือ)     ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นายฉลอง  แซ่ล้อ ) 
                                             คณะกรรมการสามญัตรวจรายงานการประชุม 
 

    (ลงช่ือ)           ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      ( นายอาคม  ข่าพินวงษ์ ) 
                                            คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 

   (ลงช่ือ)              ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         ( นายไพ  วารีอุดม ) 
                                            คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 สภาองค์การบรหิารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์ ได้มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร์ สมัย...................สมัยที่.............  ครั้งที่ ................/.................    
รองประธานสภา อบต.หนองพันจันทร์  จงึได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 
 
 
 

        (ลงช่ือ)        
       (นายชาญชล  ศรีนวลมาก) 
                                       รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต่าบลหนองพันจันทร ์
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-ส่าเนา- 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1  ประจ าปี  2562 

เมื่อ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน  พ.ศ.2562 
 


